



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม พร้อมเปิดโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ระยะที่ 1 และปลูกต้นอ่อนกัญชาล็อตแรก 140 ต้น ที่โรงงานผลิตยาารังสิต คลอง 10 จ.ปทุมธานี โดยเป็นการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรกของไทยและอาเซียน ในระบบ Aeroponics มีการควบคุมแสง อุณหภูมิและพ่นสารอาหารไตราก เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความคงตัว ไม่ปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งกล่าวว่า ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ กัญชายังเป็นพืชเสพติด หากไม่ได้นำไปใช้ทางการแพทย์จะผิดอนุสัญญาอาเซียนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องเร่งทำให้กัญชาเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ให้เร็วที่สุด ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ทั้งนี้แม้ พ.ร.บ.จะออกมาเพื่อกันต่างชาติ ให้คนไทยพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน 5 ปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่อยากให้พัฒนาสารสกัดกัญชาเพื่อสู้กับต่างชาติให้ได้ภายใน 2-3 ปี</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ต่างชาติมีการใช้กัญชาทางการแพทย์มาก่อนเรา จึงต้องเร่งพัฒนาสารสกัดให้ได้คุณภาพระดับนำไปผลิตยา เนื่องจากกัญชาของกลางที่ได้มามีการปนเปื้อนสารโลหะหนักและยาฆ่าแมลงมาก จึงต้องพัฒนาให้ได้คุณภาพที่สุด โดยใช้บ 10 ล้านบาทปลูกในระบบปิด 100 ตรม.</p> <p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ ต่วนวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า หลังจากปลูกวันนี้คาดว่าจะสกัดสารเป็นน้ำมันชนิดหยดได้สิ้นได้ในช่วงก.ค.นี้ 2,500 ขวด ขวดละ 5 มล. โดยจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่ร่วมโครงการในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนแล้ว 4 โรค คือ ผลข้างเคียงจากการรับคีโมรักษามะเร็ง ลมชัก ปวดประสาทอักเสบ และปวดเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่น่าจะมีประโยชน์ เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โดยจะเป็นความร่วมมือกับโครงการวิจัยต่างๆ ส่วนโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ใช้บประมาณ 164.04 ล้านบาท ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 1,000 ตรม. มีทั้งปลูกในอาคารและโรงเรือนปลูกพืช ส่วนระยะที่ 3 การผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม เริ่มการปลูกและผลิตสารสกัดภายในเดือนม.ค. 2564 ที่พื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี</p> <p>ด้าน นายวิเชียร กิรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวว่า การปลูกกัญชาในโรงเรือนแบบปิดของอภ. เป็นการปลูกระบบ Aeroponics ทำให้ได้สาร THC และ CBD สม่าเสมอ โดยนำเข้าสายพันธุ์อินดิคาจากต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยใน 4 เดือน จะได้ออกกัญชาแห้ง นำมาทำเป็นสารสกัด ส่วนสายพันธุ์ไทยยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จึงยังไม่สามารถนำมาใช้ทำยาได้</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า คกก.ยาเสพติดให้โทษได้ตั้งอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษา ควบคุมการปลูกและข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในการนำมาผลิตยา โดยในส่วน of องค์การเภสัชกรรมที่ปลูกผ่านมาตรฐานทั้งหมด</p>
มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงการปลูกกัญชาของอภ. ที่ลงทุน 10 ล้านบาท ว่าการปลูกจะลงทุนสูงก็ไม่ผิด แต่ราคาต้องถูก และข้อสำคัญคือ การปลูกที่ไม่ใช้เงินมากแต่รู้กระบวนการที่ทำให้ไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือโลหะหนักต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้การนำมาใช้ทางการแพทย์เป็นไปได้อย่างสะดวกมากกว่า โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการควบคุมกันเอง</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพกัญชาและการเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา ณ อาคารเรียนแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าแปลงปลูก และต้องปลูกในพื้นที่ควบคุมอากาศ น้ำ และดิน เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและยาฆ่าแมลง เป้าหมายพื้นที่ 15 ไร่ ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระยะเวลาปลูก 4 เดือน และใช้เวลาสกัด 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีตำรับยาสมุนไพรที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 16 ตำรับ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะต้องขึ้นทะเบียน 4 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนประยุกต์ แพทย์พื้นบ้าน และหมอพื้นบ้าน โดยจะทำคูชนานไปแนวเดียวกันทั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p> <p>มติชน สำนักข่าวไทย</p> <p>แนวหน้า ข่าวสด สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า เพลงองค์การเภสัชกรรม</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์รับนิรโทษกัญชา ว่า มีประชาชนเข้ามาแจ้ง 4 ราย เป็นผู้ป่วยทั้งหมด เดินทางมาสอบถาม 30 ราย โทรสายด่วน 1556 จำนวน 848 ราย ทำให้ระบบล่มเป็นระยะ จึงปรับแผนด้วยการเพิ่มคู่สาย หรือใช้เบอร์พื้นฐานที่มีมาให้บริการ โดยจะเปิดให้แจ้งจนถึงวันที่ 19 พ.ค. 2562 ยืนยันว่า ผู้ป่วยที่ยังประสงค์ใช้กัญชาสามารถถือครองต่อได้หลังแสดงตัว แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันและแจ้งระยะเวลาปริมาณที่จะถือครองให้เพียงพอต่อการใช้ ทั้งนี้ รว.สธ.ได้ย้าให้จัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้รอบคอบและรวดเร็วเพื่อรองรับการเข้าระบบของผู้ป่วย</p> <p>-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชาวันแรก มีคนสอบถามผ่านสายด่วน 1556 รวมกว่า 800 สาย มีคนมาแจ้งครอบครองถูกต้องแค่ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็ง เชื่อว่าคนยังกังวลเพราะยังไม่เข้าใจขั้นตอน อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักฐานที่ต้องนำมาแจ้ง ส่วนบุคคลในกลุ่มที่ 3 เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้ามาลงทะเบียนแจ้ง เพราะไม่มั่นใจว่า อย.จะไม่ส่งข้อมูลให้ตำรวจ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ป.ป.ส.ได้เปิดสายด่วน 1386 กด 3 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับกัญชา หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งจำคุกหรือปรับ ดังนั้น หากยังไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชาหรือใช้สารสกัดจากกัญชาในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้</p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ จะเสนอ ก.การคลังเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ฎ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา เพื่อรองรับหากมีการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาทางการแพทย์ จะไม่เก็บภาษีสรรพสามิต</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย มั่นใจว่า หากได้เป็นรัฐบาล จะผลักดันกัญชาเสรีภายใน 2 ปี</p> <p>-โพสต์คลิป์วิดีโอ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ต้นแรกของไทยและอาเซียน มีผู้แสดงความคิดเห็น 133 คน ส่วนใหญ่ตั้งเรื่องงบประมาณว่าแพงไป, การปลูกยุ่งยากเพื่อไม่ให้ชาวบ้านทำได้</p> <p>-เสนอสื่อบข่าวก่อน นายรัชพล ศิริสาคร เจ้าของแฟนเพจ "สายตรงกฎหมาย" เปิดเผยว่า พ.ร.บ.นิรโทษกัญชาเปิดช่องให้เฉพาะใช้เพื่อการแพทย์ การศึกษา หรือตามที่กฎหมายกำหนด แต่กฎหมายไม่ชัดเจนกรณีให้บุคคลที่ใช้เป็นยาเสพติดแจ้งการครอบครอง แต่ไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องรับโทษ ซึ่งถ้าผู้เสพไปแจ้งอาจจะโดนจับได้</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยว่า กัญชาทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องใหม่ การควบคุมเป็นเรื่องที่ยาก แต่สิ่งที่ทางการแพทย์พยายามสื่อกับคนไทยคือ เราสามารถใช้กัญชาได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งกรมการแพทย์จะมีการอบรมคนที่จะใช้ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เกษษกร สัตวแพทย์ และแพทย์แผนไทย ซึ่งมีข้อเสนอให้ใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของชมรมได้ดินด้วย ส่วนพ.ร.บ.นิรโทษกัญชา ในการนำไปใช้หากมีกฎหมาย และต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่แห่งเดียวจะสร้างความลำบาก แต่หากให้สภาเกษตรกรรวบรวมกลุ่มคนได้ดินไปขึ้นทะเบียนจากสภาเกษตรกร และนำมาเสนอที่อย.หรือสสจ.ได้จะทำให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 95 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีแดง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหาขาดแคลนแพทย์</p> <p>-เสนอจดหมาย ว่า รพ.ในปัจจุบันเหมือนจะมีแพทย์น้อยกว่าคนไข้ แต่ความจริงแพทย์ไม่ได้มีน้อย แต่เพราะกระจุกตัวในเมืองใหญ่ จึงคิดว่าเวลารับนักศึกษาแพทย์ ควรมีโควตาประจำจังหวัด เพื่อเวลาเรียนจบกลับไปทำงานจังหวัดบ้านเกิดมากขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บข่าวกอกทูเดย์</p>	<p>จ้างงานผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สธ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับชุมชน และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คนพิการในชุมชน ระหว่าง สสจ. พม.จังหวัด และผอ.รพ. 32 แห่ง ใน 22 จังหวัด 76 หน่วยงาน โดยมี การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนโดยการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในโรงพยาบาล ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กทม.</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ส่อง...ตำรวจ เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกลุ่มบุคคลบุกรุกทำร้ายร่างกายครู-นักเรียน ถือว่าเข้าข่ายทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่ผ่านมา กรมฯ รมรณรงค์ให้การจัดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนได้ที่ โปรแกรม TAS หรือ http://tas.go.th หรือโทร 0-2590-3342 และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p> <p>-กล่าวว่า บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด มีโทษจำคุกไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหานี้หลายคนไม่รู้เลยฝ่าฝืนกันอยู่ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอบทความ เตือนมี.ค. คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะประชุมพิจารณาจดจำนายสุราในวันที่ 13 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชม. ปัจจุบันมีข้อห้ามจำหน่ายในวันพระใหญ่ 5 วัน ได้แก่ มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา การขอเพิ่ม 13 เม.ย. ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ขอยกย่องให้เป็น "ข้อเสนอแห่งปี"</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ข่าว ประชาสัมพันธ์ใน ประเทศ</p>	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงใกล้ปิดเทอมมีข่าวเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงมี.ค. - พ.ค. รองลงมาคือ ต.ค. การเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นสาเหตุการตายลำดับต้น ๆ ของเด็กทั่วโลก ในประเทศไทยการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2550 - 2559 มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 3,846 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเฉลี่ยปีละ 1,500 คน สถานที่เกิดเหตุสูงสุดคือแหล่งน้ำธรรมชาติ รองลงมาคืออ่างอาบน้ำและสระว่ายน้ำ แนะนำทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการตามกลยุทธ์ "ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ" ดังนี้ 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนในชุมชน 3.จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ 4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ปกครองควรเตือนและสอนให้เด็กเรียนรู้กฎความปลอดภัยทางน้ำ</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่มี.ค.-พ.ค. 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 25,482 ราย โรคอุจจาระร่วง 309,505 ราย ขอให้ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร และดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลไข้หวัด แนะนำหมั่นล้างมือ ทั้งก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี ขอเตือนประชาชนระมัดระวังเจ็บป่วยจากโรคที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ตั้งแต่ต้นปี 2562 พบโรคอุจจาระร่วง 144,948 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 15,801 ราย โรคบิด 196 ราย อหิวาตกโรค 1 ราย ไข้ไทฟอยด์ 155 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง 1 ราย ขอให้ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคประสาทหูเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานพบได้มากในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง มักมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้างมากกว่าข้างเดียว อาการที่พบบ่อยคือ ฟังคนอื่นพูดไม่ชัด ผู้ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยิน มักได้ยินเสียงดังในหู เช่น เสียงหึ่ง ๆ หรือเสียงกระดิ่ง อาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องสัมผัสกับเสียงดังมาก ๆ รพ.นพรัตนราชธานี จึงจัดคลินิกโรคจากการทำงานครบวงจร ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการ ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ตรวจร่างกายตามความเสี่ยง ผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะทางเสียงควรใส่อุปกรณ์ป้องกันและตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>โรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก และจากสถิติของ สธ. เมื่อเดือนก.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน เสียชีวิต 20,855 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน อาหาร และการขาดการออกกำลังกาย</p> <p>นพ.กำฟู พูเฟื่องมงคลกิจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า อาการของผู้ที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจที่มาพบแพทย์ คือ เหนื่อยหอบง่าย แน่นหน้าอก สามารถป้องกันด้วยวิธีง่ายๆ โดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดดื่มสุรา-สูบบุหรี่ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดกับงาน และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นๆ หายๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ภาวะปัสสาวะรดที่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แม้ภาวะปัสสาวะรดที่นอนส่วนมากจะหายได้เองเมื่อเด็กโตขึ้น แต่จะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง และอาจทำให้เกิดโรคตามมา เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ปกครองควรมองว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องพัฒนาการ และจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น จึงควรแสดงความเข้าใจรวมถึงปรับพฤติกรรมโดยใช้แรงจูงใจทางบวก คือทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กจะได้รับเมื่อไม่ปัสสาวะรดที่นอน และใช้วิธีฝึกกระเพาะปัสสาวะ โดยให้เด็กดื่มน้ำมากๆ ในช่วงกลางวันและฝึกกลั้นปัสสาวะให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลดการดื่มน้ำในช่วงเย็นโดยเฉพาะ 2 ชม. ก่อนเข้านอน</p>
<p>เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p>	<p>อบรมการบำบัดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบกายจิตสังคมบำบัด ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ประยุกต์จาก Matrix Program ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย กระบวนการบำบัดรักษาทางด้านร่างกาย จิตใจ และปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของผู้ป่วย</p> <p>นพ.วรพงษ์ สำราญทิวารีย์ ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ว่า เป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการของสาธารณสุข 12 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดรักษาผู้ป่วยนอกโดยใช้ Matrix Program และสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ</p>	<p>น้ำสมุนไพร</p> <p>-เสนอบทความ โรซ่าร่วมกับกรมอนามัย ผลักดันโรงเรียนใน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรพร้อมกัน 6 โรงเรียน และยกให้เป็นโมเดลต้นแบบ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมายสร้างสุขภาพที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้</p>
<p>bangkoktoday.com</p>	<p>วันการได้ยินโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศัลยแพทย์ เลขาภค ที่ปรึกษามูลนิธิ หอ จมูก รัต.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสมาคมที่ 2 และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกฯ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดแถลงข่าว “วันการได้ยินโลก 2562 World Hearing Day Thailand 2019” พร้อมเสวนาสถานการณ์ปัญหาโรคหูในประเทศไทย และการได้ยินในเยาวชนไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มี.ค. เวลา 07.00 -13.30 น. ณ ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี</p>
<p>ไทยโพสต์ M2F ผจก. ออนไลน์</p>	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว สสส. แถลงข่าวรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” และการจัดงานวันไตโลกปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p> <p>พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมโรคไตฯ กล่าวว่า แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นถึง 1,500,000 คน ภายใน 5 ปี โรคเหล่านี้สัมพันธ์กับพฤติกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กินเค็ม ซึ่งเด็กไทยกินเค็มเกินเกือบ 5 เท่า เฉลี่ยปริมาณโซเดียมที่กิน 3,194 มก./วัน</p> <p>ศต.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม กล่าวว่า ผลผลิตอาหารสำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น โจ๊กสำเร็จรูป ปลาเส้น สาหร่าย มันฝรั่งทอด การบริโภคเพียง 1 ซอง จะได้ปริมาณโซเดียมเกินความต้องการต่อวัน หากเด็กเคยชินกับการกินเค็มจะมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ติดเค็ม ส่งผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และไต ตามมา</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายลดเค็มให้ได้ 30% ภายในปี 2568 ทั้งการติดฉลากโภชนาการให้ความรู้กับผู้บริโภค การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับสูตรปริมาณโซเดียมลงให้ได้ 10% ทุก 2 ปี</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ประชุมวิชาการสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 1 มี.ค.นี้ สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตสังคม จัดงานประชุมวิชาการ "Psychosocial Network Conference 2019, A Journey of Recovery: From Stuck to Star จากหลุมดำ... สู่มงคงดาว" ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคจิตเวชและเส้นทางการคืนสู่สุขภาพส่วนบุคคล สนับสนุนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ขับเคลื่อนระบบบริการที่เป็นภาคีเครือข่ายทางจิตสังคม</p>
เว็บไซต์ thaigov	<p>เปิดจุดเปลี่ยนสิทธิบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ธ.ก.ส. ร่วมกับ สปสช. และสำนักอนามัย เปิดจุดบริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ นำร่อง ธ.ก.ส. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต สาขาซอยตลาดยิ่งเจริญ และสาขาย่อยวัดไทร</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-ปัจจุบัน พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 5 ตัว ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ บางแค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ พญาไท และดอนเมือง สำนักอนามัยได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคแล้ว 1,571 ตัว และปัจจุบันได้ฉีดวัคซีนในพื้นที่กทม.ไปแล้ว 7,368 ตัว ได้กำชับให้หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม เพื่อรับมือการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมี.ค. และ ก.ย. ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด</p>
สำนักข่าวไทย เว็บเดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมฯ กำหนดให้เป็นปีแห่งการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเชิงคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรี 4 เดือน ตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี คือ การเร่งรัดควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรค เฝ้าระวังเชิงรุกในจุดเกิดโรคต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ และเร่งวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าภายในประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p>ผ่อนชำระค่ารักษาฟรี</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ได้ร่วมมือกับรพ.ศิริราช ให้สินเชื่อบนผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาความร่วมมือกับรพ.รามธิบดี และรพ.รัฐทั่วประเทศอีก 11 แห่ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ theinews	<p>ตรวจเยี่ยมงานด้านสาธารณสุข จ.สตูล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 พร้อมด้วย ร.อ.นพ.ภูริวรรธน์ โชคเกิด รก. สาธารณสุขนิเทศก์เขตฯ 12 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขใน จ.สตูล โดยมี พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล พร้อมคณะ นำเสนอภาพรวมผลงานด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพสาขาต่าง ๆ</p>

